

ประเด็นยุทธศาสตร์	สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
รายการข้อมูล	216. ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1001)
มิติข้อมูล	<input type="checkbox"/> Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) <input checked="" type="checkbox"/> Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) <input type="checkbox"/> Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม) <input type="checkbox"/> Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) <input type="checkbox"/> Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต)
คำนิยาม	<p>1. สถานที่จำหน่ายอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มีใช้ที่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม</p> <p>2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation: EHA) หมายถึง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การประเมิน และรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น</p>
เกณฑ์เป้าหมาย	เทศบาลผ่านการประเมินการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้อยละ 70 (จากจำนวนเทศบาลที่สมัครเข้าร่วมประเมิน)
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001) ของเทศบาลในภาพรวมของประเทศ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการบริการอาหารในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้
กลุ่มเป้าหมาย	เทศบาลที่สมัครขอรับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001) ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ศูนย์อนามัยเป็นรายไตรมาส ศูนย์อนามัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขต และจัดส่งข้อมูลให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของประเทศ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
แหล่งข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> เทศบาลทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนเทศบาลที่ผ่านการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเทศบาลที่สมัครขอรับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001)

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A / B) x 100						
ระยะเวลาประเมินผล	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในรอบ 1 ปี						
เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2566							
	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน			
	- สรุปรายงานสถานการณ์ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารของพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมประเมินฯ ที่ผ่านมา - มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001)	- มีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของเทศบาลในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001) - ศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจเยี่ยมติดตาม พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001)	- มีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของเทศบาลในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001) รอบ 9 เดือน - ศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจเยี่ยมติดตาม พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001)	- มีผลการดำเนินงานของเทศบาลที่มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001) ร้อยละ 70 ของเทศบาลที่สมัครขอรับการประเมิน - สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ DOH Dashboard			
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย						
วิธีการประเมินผล	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ศูนย์อนามัยเป็นรายไตรมาส 2. ศูนย์อนามัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขต และจัดส่งข้อมูลให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 3. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของประเทศ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน						
เอกสารสนับสนุน	1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม บน Website การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 3. คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายกระทรวงสุขภาพลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 4. คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร 5. คู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร						
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน							
	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.				
			2561	2562	2563	2564	2565
	เทศบาลมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรฐาน (ผ่านการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (EHA 1001))	ร้อยละ	57.36	62.50	52.90	67.94	68.30
หมายเหตุ : EHA มีอายุการรับรองผลการประเมิน 3 ปี							

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย นางจิริพรรณ พรหมลิขิตชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทร : 0 2590 4854 E-mail : jipapan.p@anamai.mail.go.th นายพลาวัตร พุทธิรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร : 0 2590 4866 E-mail : palawat.p@anamai.mail.go.th นางสาวรุ่งลาวัลย์ พรรณขาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร : 0 2590 4856 E-mail : runglawan.p@anamai.mail.go.th นางสาวอารยา วงศ์ป้อม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร : 0 2590 4861 E-mail : araya.w@anamai.mail.go.th
หน่วยงานประมวลผล จัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
หน่วยงานนำเข้าข้อมูลส่วนกลาง	กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นายพลาวัตร พุทธิรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร : 0 2590 4866 E-mail : palawat.p@anamai.mail.go.th นางสาวรุ่งลาวัลย์ พรรณขาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร : 0 2590 4856 E-mail : runglawan.p@anamai.mail.go.th นางสาวอารยา วงศ์ป้อม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร : 0 2590 4861 E-mail : araya.w@anamai.mail.go.th
หน่วยงานนำเข้าข้อมูลส่วนภูมิภาค	1. เทศบาลทั่วประเทศ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ใช้สำหรับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารของประเทศ และการจัดบริการอาหารในพื้นที่
การเผยแพร่ข้อมูล	DOH Dashboard, เว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ